

ปัจจัยส่งผลสำเร็จต่อการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
Success factors for shrimp farming Case Study in Amphoe Sawi Chumphon
Province

ภัทรภรณ์ ทรัพย์हनุน

คณะ

บริหาร สาขา การจัดการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการด้านการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (2) เพื่อศึกษาแนวทางด้านการบริหารจัดการที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (3) เพื่อศึกษาแนวทางด้านการบริหารจัดการที่ช่วยในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว ในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 180 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 21 ข้อ มีทั้งหมด 3 ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน และการทดสอบค่า t-test ANOVA และค่า regression

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ ในภาพรวม ด้านเงินทุน ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านขนาดฟาร์ม และด้านประสบการณ์การเลี้ยงกุ้ง อยู่ในระดับมาก 2) ผลการแนวทางด้านการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการนำองค์การ และด้านการควบคุม อยู่ในระดับมาก (3) ผลด้านตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว มีผลที่แตกต่างกันไป

บทความนี้เรียบเรียงจากวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลสำเร็จต่อการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว กรณีศึกษา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

นักศึกษานิพนธ์ สาขา การจัดการ คณะบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เกวลิน เศรษฐกร

หมายเหตุ : คำสำคัญ (Key Words) ได้แก่ กุ้งขาว ฟาร์ม ขนาด ประสบการณ์ บริหารการจัดการ

Abstract

In this thesis, the researcher compares (1) To study basic information of entrepreneurs in shrimp farming in Chumphon province (2) To study the management approach, the value of shrimp farming in Chumphon province (3) To study the management practices that help increase the return of white shrimp farming in the district of Chomphon province. The samples used in this study were white shrimp farmers in the district of Chumphon province of 180 persons. The instrument used for collecting this questionnaire was 21 questionnaires with 3 episodes. Statistics used in data analysis were frequency percentage mean deviation and t-test anova and regression.

บทนำ

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ปัจจุบันถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม แต่อาชีพเกษตรกรก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้นำการเลี้ยงกุ้งและเป็นผู้ส่งออกกุ้งเป็นอันดับหนึ่งของโลก เริ่มต้นจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นหลัก ต่อมาเกิดการเกิดปัญหาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ซึ่งมีขนาดที่โตช้า และมีต้นทุนการเลี้ยงที่สูง จนทำให้ราคากุ้งตกลง จนกระทั่งได้มีการนำกุ้งขาวจากทวีปอเมริกาใต้เข้ามา ได้มีการพัฒนาเลี้ยงกุ้งขาว ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี เลี้ยงง่าย โตเร็ว และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า จึงทำให้คนไทยหันมานิยมเลี้ยงกุ้งขาวกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปัจจุบันมีการเลี้ยงถึงสัดส่วนร้อยละ 99 และกุ้งกุลาดำเพียงร้อยละ 1

อำเภอสวีเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีการเลี้ยงกุ้งจำนวนมาก มีฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 180 ราย (7 กันยายน 2561) ปัจจุบันเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งขาว ได้มีการประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ลูกกุ้งไม่โต กุ้งตัวแดง โรคระบาด ต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยด้านการผลิตกุ้งขาว ได้แก่ เงินทุน ที่ดิน แรงงาน และการจัดการ อาจส่งต่อประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาวของเกษตรกร ในการศึกษาปัจจัยส่งผลสำเร็จต่อการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่ช่วยในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อสามารถนำมาประกอบการพิจารณาการดำเนินธุรกิจของเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งขาว ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกร หรือผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่าง ๆ และนำมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างรายได้ต่อการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการด้านการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพรที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ได้รับ
2. เพื่อศึกษาแนวทางด้านการบริหารจัดการที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
3. เพื่อศึกษาแนวทางด้านการบริหารจัดการที่ช่วยในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

สมมติฐานของการวิจัย

1. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวของผู้ประกอบการ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการหรือไม่
2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ได้รับ

ขอบเขตการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยกำหนดขนาดประชากร 180 ราย

ขอบเขตด้านการศึกษา

ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว และแนวทางในการเพิ่มมูลค่าจากการลงทุน และในการเพิ่มผลตอบแทน ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ได้รับของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
2. สามารถทราบแนวทางการบริหารจัดการที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
3. สามารถนำแนวทางการบริหารจัดการมาช่วยในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

การทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการลงทุนเลี้ยงชาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ความหมายของผู้ประกอบการ รศ.อำนาจ ชีรวณิช (2549) ได้ให้ความหมายของผู้ประกอบ คือ บุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกับความเสี่ยงกับความไม่แน่นอนของธุรกิจ เพื่อหาผลกำไร และการเติบโตจากโอกาสในการประกอบการและรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับลงทุนในกิจการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ประกอบการคือบุคคลที่ค้นหาความต้องการของตลาดและเปิดกิจการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยยอมรับความเสี่ยงจากการดำเนินกิจการเพื่อผลกำไร ดังนั้นผู้ประกอบการจึงแตกต่างจากบุคคลอื่นที่ได้รับผลตอบแทนในรูปค่าจ้างและรางวัลอื่น ๆ แต่ไม่ได้มีความเสี่ยงทางการเงินในฐานะที่เป็นเจ้าของ

การเลือกธุรกิจ เมื่อผู้มุ่งประกอบธุรกิจได้พิจารณาตัวเองแล้วว่าตนเองมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นหวังที่จะประกอบธุรกิจนั้นให้ประสบความสำเร็จ ขั้นตอน ก็คือพิจารณาเลือกธุรกิจที่จะดำเนินการ วิชัย โกลสุพรรณจินดา (2545) กล่าวว่า แนวทางธุรกิจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

1.เงินทุน หมายถึง เงินทุนของธุรกิจ ในการบริหารธุรกิจนั้น การจัดการเงินทุนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ผู้ประกอบการการธุรกิจขนาดย่อมควรจะรู้ว่า ในการประกอบการธุรกิจนั้นต้องการเงินทุนเท่าใด เงินทุนนั้นจะได้มาจากไหน จะใช้เงินทุนอย่างไร และจะใช้เวลาเท่าใดจึงจะเกิดผลกำไร ทั้งจะสามารถจ่ายคืน

2.การเลือกทำเลที่ตั้ง โอกาสแห่งความสำเร็จของการประกอบธุรกิจของการประกอบธุรกิจประการหนึ่งก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม เพราะทำเลที่ตั้งดังนั้นก็เมื่อเลือกไปแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ลำบาก การเลือกทำเลที่ตั้งผิดอาจเกิดความสูญเสียของธุรกิจคำว่า ทำเลที่ตั้ง หมายถึง แหล่งที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประกอบการกิจการได้โดยมีกำไรรวมทั้งควรเป็นแหล่งที่มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

3.ประสบการณ์ของผู้ประกอบการ คือการรับรู้หรือรอบรู้รอบด้าน จากการได้เห็นได้สัมผัส ได้ลงมือทำปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มีความรู้แต่ด้านวิชาการอย่างเดียวเช่น

ความหมายของบริหารการจัดการ Holt (1993) ให้ความหมายว่า การจัดการเป็นศาสตร์ของการกระทำสิ่ง ๆ ต่าง โดยผ่านการกระทำของบุคลากร ดังนั้นการบริหารจัดการ (Management) จึงหมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ (A Set of Function) ที่กำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision)

सानะ ดีเยอร์ (2546) ได้อธิบายความหมายของกระบวนการบริหาร การดำเนินธุรกิจของแต่ละขั้นตอน ไว้ว่า

การวางแผน (Planning) ความหมายของการวางแผน คือ กระบวนการในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญความไม่แน่นอนโดยกำหนดการกระทำขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่กำหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน 2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะทำอะไร วิธีการก็คือจะทำอย่างไร

การจัดองค์การ (Organizing) การจัดการองค์การเป็นหน้าที่ทางการบริหารขั้นที่ 2 หลังจากได้มีการวางแผนแล้ว งานของผู้บริหารในขั้นนี้เป็นการจัดระเบียบงานเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัสดุดำเนินไปอย่างเหมาะสม การจัดองค์การหมายถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์การขึ้นมาหรือกล่าวอีกความหมายหนึ่งคือ การสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างอภินาจบังคับบัญชากับความรับผิดชอบของงาน เป็นการกำหนดให้รู้ว่าใครทำงานอะไร และใครต้องรายงานใคร กระบวนการจัดองค์การจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 4 อย่าง คือ การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ การมอบหมายให้แต่ละคนทำงานที่แบ่ง การจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละหน่วยงาน และการประสานงานและหน้าที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

การนำองค์การ (Leading) กระบวนการบริหารหรือหน้าที่ทางการบริหารที่ต่อจากการวางแผนและการจัดการองค์การก็คือการทำให้ทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับงานอย่างเต็มที่ ในแนวคิดทางการบริหารแบบดั้งเดิมจะใช้ว่าการสั่งการ (commanding) ต่อมาใช้คำที่มีความหมายที่มีความเข้มงวดลดลงว่าการอำนวยความสะดวก (directing) และในปัจจุบันแนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่ใช้คำว่า การนำ (leading) หรือการจูงใจ (motivation) ซึ่งรวมความว่าจะใช้วิธีการอย่างไรในทางบวกที่ทำให้คนทำงานซึ่งแตกต่างไปจากสมัยก่อนมักจะใช้คำที่มีความหมายในทางลบต่อผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการที่ทำให้คนทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับงานอย่างเต็มที่ที่จะเริ่มตั้งแต่การนำการจูงใจ การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการทำงานเป็นทีม

การควบคุม (Controlling) เป็นหน้าที่สุดท้ายของการบริหารและมีความสำคัญที่ว่าผู้บริหารต้องการหลักประกันว่าแผนงานที่วางไว้นั้นได้ดำเนินงานไปถูกต้องตามเหมาะสม โดยเหตุผลเดียวกับคนที่ปฏิบัติงานก็ต้องทราบว่สิ่งที่แต่ละคนปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเพียงใด หากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนงานฝ่ายบริหารก็ต้องหาทางแก้ไขให้ถูกต้อง การควบคุมจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่ทำให้องค์การประสบผลสำเร็จ เพิ่มคุณภาพลดค่าใช้จ่าย และ งานก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม การวางแผนและการควบคุมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยตรงหากการวางแผนดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมก็ทำได้ง่าย หรือการควบคุมที่ดีก็จะส่งผลให้การวางแผนง่ายขึ้น

สรุป กระบวนการบริหารมีขั้นตอนทั้งหมดที่มีอยู่ เพราะในการบริหารจัดการองค์การนั้นจะต้องใช้ความร่วมมือของทุกคน ทุกขั้นตอน เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนได้ เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนและกำหนดเป้าหมาย การจัดการรูปแบบ โครงสร้างขององค์กร การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การควบคุมให้งานบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงผู้นำองค์กรจะต้องทำหน้าที่ผู้นำที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี สุดท้ายแล้วทุกส่วน ทุกขั้นตอนมีความสำคัญเท่า ๆ กัน

ความหมายของผลตอบแทน

ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนของการลงทุน หมายถึง มูลค่าของสินค้า หรือบริการที่ผลิตได้จากการลงทุน ประกอบด้วย ผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางอ้อม และผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน

ผลตอบแทนทางตรง หรือ ผลผลิตสุทธิของการลงทุน ซึ่ง หมายถึงมูลค่าสินค้า และบริการที่ผลิตโดยตรงจากการลงทุน นอกจากนี้ยังหมายถึงการประหยัดและการลดค่าใช้จ่ายจากที่เคยมีอยู่เดิม

ผลตอบแทนทางอ้อม คือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนทางตรง นอกจากนี้ยังรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

ผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน คือ ผลตอบแทนที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น การลงทุนนั้นอาจมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และการกระจายรายได้ ให้มีความยุติธรรมมากขึ้น เป็นต้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พัชรินทร์ เพชรช่วย ,ปลื้มใจ ไพจิตร,รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน (2558) ได้ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันจำนวน160คน

รัชฎาภรณ์ บุญฤทธิ์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตกุ้งขาว การจัดการฟาร์ม ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ของเกษตรกรในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างของประชากรจำนวน 388 ราย ได้กลุ่มตัวอย่าง 60 ราย แบ่งเป็นฟาร์มเล็ก 47 ราย และฟาร์มใหญ่ 13 ราย

มนต์ชัย เล็กประยูร (2555) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจลงทุนทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขนาดของฟาร์มประชากร จำนวน 571 ฟาร์ม โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือฟาร์มขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ขนาดละ5 ฟาร์ม

ศิวรัช มีก่า ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐม ศึกษากลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐม จำนวน 260 คน

อารดา เทพณรงค์ ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่งผลสำเร็จต่อการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรกร จำนวน 10 คน และผู้เชี่ยวชาญ 2 คน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์

วิธีการดำเนินวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่งผลสำเร็จในการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว ในกรณีศึกษา อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร ผู้วิจัยนำเสนอวิธีการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง'

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้ง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยจากการสำรวจในพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ประกอบการที่เลี้ยงกุ้งขาว 180 ราย (ชมรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว 7 กันยายน 2561)

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวในชมรมผู้เลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ทั้งหมดจำนวน 180 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) ผู้วิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตำราและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อนำมาเป็น ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ประกอบการทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 4 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เงินทุน ทำเลที่ตั้ง ขนาดของฟาร์ม และประสบการณ์การเลี้ยงกุ้ง ซึ่งคำถามมี ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงในกุ้ง ในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร (มีการดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ อุดุลย์ กองสัมฤทธิ์ เรื่อง การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน) แบบสอบถามจำนวน 14 ข้อ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการนำองค์การ ด้านการควบคุม โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นวิธีการให้คะแนนรวม ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย

สำคัญมากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน

สำคัญมาก เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน

สำคัญปานกลาง เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน

สำคัญน้อย เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน

สำคัญน้อยที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลค่าตอบแทนที่ได้รับ จาก ผลผลิต รายได้ กำไร แบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ เป็นลักษณะคำถามปลายเปิด ตอบคำถามตามข้อมูลเป็นจริง

ตอนที่ 4 สอบถามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเป็นลักษณะคำถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1.การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวของผู้ประกอบการ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการ ตามสมมติฐานข้อที่ 1 โดยใช้สถิติ T-Test และ Anova (F-Test) ดังนี้

2.วิเคราะห์การบริหารจัดการมีผลต่อผลประกอบการในการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยใช้สถิติ Multiple linear regression

ผลการวิจัย

1. ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 180 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้วยเงินทุนส่วนตัว ในจำนวน 99 คน มีที่ดินเป็นของตนเอง 131 คน มีขนาดฟาร์มมากที่สุด 6-11 ไร่ และมีประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งในส่วนใหญ่ 7-8 ปีจำนวนมาก

2. ด้านบริหารการจัดการ จากกลุ่มตัวอย่าง 180 คน พบว่าด้านบริหารการจัดการที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้วยมากเป็นลำดับแรก คือ ด้านการควบคุม รongลงมาได้แก่ ด้านการนำองค์การ ด้านการวางแผนตามลำดับและด้วยลำดับต่ำสุดด้านการจัดการองค์การ

3. ด้านผลตอบแทน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยคำถามด้วยข้อมูลจากฟาร์มของตนเอง ซึ่งแต่ละคำตอบก็จะมี ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 180 คน สรุปผลดังนี้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผลต่อผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ โดยใช้ค่าสถิติ t-test, F-test (ANOVA) ในการทดสอบสมมติฐานพบว่า

สมมติฐานที่ 1.1 จำนวนผลผลิตที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านแหล่งเงินทุน

สมมติฐานที่ 1.2 ขนาดของกุ้งที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านแหล่งเงินทุน

สมมติฐานที่ 1.3 รายได้ที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านแหล่งเงินทุน

สมมติฐานที่ 1.4 กำไรที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ ด้านแหล่งเงินทุนประกอบการ

สมมติฐานที่ 1.5 จำนวนผลผลิตที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านสถานที่ประกอบการ

สมมติฐานที่ 1.6 ขนาดของกุ้งที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านสถานที่ประกอบการ

สมมติฐานที่ 1.7 รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านสถานที่ประกอบการ

สมมติฐานที่ 1.8 กำไรที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านสถานที่ประกอบการ

สมมติฐานที่ 1.9 จำนวนผลผลิตที่ได้รับที่รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อําเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม

เมื่อทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าจำนวนผลผลิตที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม มีนัยสำคัญ 3 คู่ คือ

- 1) ระหว่างกลุ่ม 1-5 ไร่ กับ 21-30 ไร่
- 2) ระหว่างกลุ่ม 6-10 ไร่ กับ 21-30 ไร่
- 3) ระหว่างกลุ่ม 11-20 ไร่ กับ 21-30 ไร่

สมมติฐานที่ 1.10 ขนาดของกุ้งที่ได้รับที่รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม

สมมติฐานที่ 1.11 รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม

เมื่อทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าจำนวนผลผลิตที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม มีนัยสำคัญ 6 คู่ คือ

- 1) ระหว่างกลุ่ม 1-5 ไร่ กับ 6-10 ไร่
- 2) ระหว่างกลุ่ม 1-5 ไร่ กับ 11-20 ไร่
- 3) ระหว่างกลุ่ม 1-5 ไร่ กับ 21-30 ไร่
- 4) ระหว่างกลุ่ม 6-10 ไร่ กับ 11-20 ไร่
- 5) ระหว่างกลุ่ม 6-10 ไร่ กับ 21-30 ไร่
- 6) ระหว่างกลุ่ม 11-20 ไร่ กับ 21-30 ไร่

สมมติฐานที่ 1.12 กำไรที่ได้รับที่รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม

เมื่อทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยค่าสถิติ LSD ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่ากำไรที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม มีนัยสำคัญ 5 คู่ คือ

- 1) ระหว่างกลุ่ม 1-5 ไร่ กับ 6-10 ไร่
- 2) ระหว่างกลุ่ม 1-5 ไร่ กับ 11-20 ไร่
- 3) ระหว่างกลุ่ม 1-5 ไร่ กับ 21-30 ไร่

สมมติฐานที่ 1.13 จำนวนผลผลิตที่ได้รับที่รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านประสิทธิภาพ

สมมติฐานที่ 1.14 ขนาดของกุ้งที่ได้รับที่รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านประสิทธิภาพ

สมมติฐานที่ 1.15 รายได้ที่ได้รับที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านประมงการณี

สมมติฐานที่ 1.16 กำไรที่ได้รับที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านประมงการณี

สมมติฐานที่ 2 การบริหารจัดการมีผลต่อผลประกอบการในการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ตัวแปรตาม Y คือ กำไรจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ตัวแปรตาม X₁ คือ การบริหารจัดการด้านการวางแผน

ตัวแปรตาม X₂ คือ การบริหารจัดการด้านการจัดการองค์การ

ตัวแปรตาม X₃ คือ การบริหารจัดการด้านการนำองค์การ

ตัวแปรตาม X₄ คือ การบริหารจัดการด้านการควบคุม

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการบริหารจัดการมีผลต่อขนาดของกุ้งที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | -1784019.783 | 2190676.38 | | -814 | .417 |
| 1.การบริหารจัดการด้านการวางแผน(X ₁) | 543675.736 | 237225.690 | .177 | 2.292 | .023 |
| 2.การบริหารจัดการด้านการจัดการองค์การ (X ₂) | 305296.299 | 151084.904 | .156 | 2.021 | .045 |
| 3.การบริหารจัดการด้านการนำองค์การ(X ₃) | -490730.574 | 355584.728 | -.110 | -1380 | .169 |
| 4.การบริหารจัดการด้านการควบคุม (X ₄) | 331999.079 | 365942.735 | .068 | 0.068 | .366 |

R=.245 R²=.061 Adjusted R²=-.039 F=2.837 S.E.=1.876

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05, a. Predictors: (Constant)

จากตาราง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการจัดการซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการด้านการวางแผน (X₁),การบริหารการจัดการด้านการจัดการองค์การ (X₂), การบริหารจัดการด้านการ

นำองค์การ(X_3), การบริหารจัดการด้านการนำองค์การ(X_4) กับกำไร (Y) พบว่าการบริหารจัดการด้านวางแผน (X_1) มีความสัมพันธ์กับกำไร (Y) แบบมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H_0 และยอมรับสมมติฐาน H_1 ตามสมการแสดงความสัมพันธ์ดังนี้

$$Y = -1784019.783 + 543675.736 X_1 \quad R^2 = .061 \quad (2190676.384) (-237225.690)$$

สรุปการบริหารจัดการด้านการวางแผนมีผลกับกำไรจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งชาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

| สมมติฐานที่ 1 | สถิติที่ใช้ | ผลการทดสอบสมมติฐาน |
|---|----------------|--------------------|
| 1.1 จำนวนผลผลิตที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งชาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านแหล่งเงินทุน | ANOVA (F-test) | ปฏิเสธสมมติฐาน |
| 1.2 ขนาดของกุ้งที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งชาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านแหล่งเงินทุน | | ยอมรับ |
| 1.3 รายได้ที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งชาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านแหล่งเงินทุน | | ปฏิเสธสมมติฐาน |
| 1.4 กำไรที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งชาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านแหล่งเงินทุนประกอบการ | | ปฏิเสธสมมติฐาน |
| 1.5 จำนวนผลผลิตที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งชาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านสถานที่ประกอบการ | | ปฏิเสธสมมติฐาน |
| 1.6 ขนาดของกุ้งที่ได้จากการลงทุนเลี้ยงกุ้งชาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านสถานที่ประกอบการ | | ปฏิเสธสมมติฐาน |
| 1.7 รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งชาวอำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านสถานที่ประกอบการ | | ปฏิเสธสมมติฐาน |
| | | ปฏิเสธสมมติฐาน |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| <p>1.8กำไรที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูลพื้นฐาน ผู้ประกอบการด้านสถานที่ประกอบการ</p> <p>1.9จำนวนผลผลิตที่ได้รับที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยง กุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตาม ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม</p> | | <p>ปฏิบัติเหมาะสม</p> |
|--|--|-----------------------|

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน(ต่อ)

| สมมติฐานที่ 1 | สถิติที่ใช้ | ผลการทดสอบ สมมติฐาน |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <p>1.10ขนาดของกุ้งที่ได้รับที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยง กุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตาม ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม</p> | <p>ANOWA (F-test)</p> | <p>ปฏิบัติเหมาะสม</p> |
| <p>1.11รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูล พื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม</p> | | <p>ปฏิบัติเหมาะสม</p> |
| <p>1.12กำไรที่ได้รับที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูล พื้นฐานผู้ประกอบการด้านขนาดฟาร์ม</p> | | <p>ยอมรับสมมติฐาน</p> |
| <p>1.13จำนวนผลผลิตที่ได้รับที่ได้รับจากการลงทุน เลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน ตามข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านประสพการณ์</p> | | <p>ปฏิบัติเหมาะสม</p> |
| <p>1.14ขนาดของกุ้งที่ได้รับที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยง กุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตาม ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการด้านประสพการณ์</p> | | <p>ปฏิบัติเหมาะสม</p> |
| <p>1.15รายได้ที่ได้รับที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้ง ขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูล พื้นฐานผู้ประกอบการด้านประสพการณ์</p> | | <p>ปฏิบัติเหมาะสม</p> |
| <p>1.16กำไรที่ได้รับที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันตามข้อมูล พื้นฐานผู้ประกอบการด้านประสพการณ์</p> | | <p>ปฏิบัติเหมาะสม</p> |

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน(ต่อ)

| สมมติฐานที่ 2 | สถิติที่ใช้ | ผลการทดสอบสมมติฐาน |
|---|----------------------------|--------------------|
| 2.1 การบริหารจัดการมีผลผลิตที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวแอมอสวี จังหวัดชุมพร | Multiple linear regression | ปฏิเสธสมมติฐาน |
| 2.2 การบริหารจัดการมีขนาดของกุ้งที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวแอมอสวี จังหวัดชุมพร | | ปฏิเสธสมมติฐาน |
| 2.3 การบริหารจัดการมีรายได้ที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวแอมอสวี จังหวัดชุมพร | | ปฏิเสธสมมติฐาน |
| 2.4 การบริหารจัดการมีกำไรที่ได้รับจากการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาวแอมอสวี จังหวัดชุมพร | | ยอมรับสมมติฐาน |

การอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลสำเร็จต่อการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว แอมอสวี จังหวัดชุมพร ผู้วิจัยได้นำผลสรุปโดยสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

การศึกษาตามสมมติฐาน

ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ ด้านเงินทุน ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านขนาดของฟาร์มกุ้ง ด้านประสบการณ์การเลี้ยงกุ้ง จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของผู้ประกอบการของการลงทุนเลี้ยงกุ้ง กลุ่มเกษตรกรมีด้านเงินทุนที่ต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะพบว่าผู้เลี้ยงกุ้งมีเงินทุนเองในการลงทุนเลี้ยงกุ้ง รองลงมา ก็จะเป็นแหล่งเงินกู้ยืมในการประกอบกิจการ ส่วนด้านทำเลที่ตั้งสถานผู้ประกอบการส่วนมากก็จะมีที่ดินเป็นของตนเอง และมีประสบการณ์การเลี้ยงที่ไม่เท่ากัน

จากการศึกษาการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ด้านมีผลระดับความคิดเห็นพบว่า ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์ ด้านการนำองค์การ ด้านควบคุม และแปรผลระดับความคิดเห็นพบว่ามีค่าการควบคุม ด้านการนำองค์การ ด้านการวางแผน จะเห็นด้วยมาก แต่ด้านการจัดการองค์การมีความคิดเห็นด้วยระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ด้านของการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการจะมีด้านการควบคุมที่มากที่สุด ซึ่งเห็นได้ว่าการประกอบกิจการ โดยรวมแล้วกลุ่มเกษตรกรจะคำนึงถึงควบคุมในการลงทุนเลี้ยงกุ้งอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาในด้านของการนำองค์การ ผู้ประกอบการจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน สร้างการกระตุ้นให้แกพนักงาน ให้ทุกคนมีความเข้าใจในการทำงาน ส่วนในด้านการวางแผน ผู้ประกอบการมีการจัดวางแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย สุดท้ายด้านการจัดการองค์การ ทุกคนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละด้านของตนเอง ในแต่ละด้านของการบริหาร ด้านการควบคุมมีความคิดเห็น ร้อยละ 4.62 ด้านการนำองค์การมีความคิดเห็น 4.42 ด้านการวางแผนมีความคิดเห็น 4.43 ด้านการจัดการองค์การมีความคิดเห็น 3.96 ที่มีระดับความเห็นน้อยกว่าในด้านอื่น ๆ

จากการศึกษาด้านผลตอบแทน จากผลผลิตที่ได้รับ ขนาดของกุ้ง รายได้ และกำไร ส่งผล
ให้กับผู้ประกอบการในการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลสำเร็จต่อการลงทุนเลี้ยงกุ้งขาว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้
ศึกษาถึงข้อมูลของผู้ประกอบการและการบริหารจัดการ ในด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ
ด้านการนำองค์การ และด้านการควบคุม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อมูลผู้ประกอบการ ด้าน เงินทุน ขนาดของฟาร์ม ที่ตั้งสถานประกอบการ ประสิทธิภาพการ
เลี้ยงกุ้ง มีผลต่อกลุ่มเกษตรกรที่แตกต่างกัน
2. การบริหารจัดการ มี 4 ด้าน ให้มีระดับความเห็นมากที่สุด ซึ่งจากผลจากการวิจัยมีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด และมาก
3. ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลผลิตที่ได้รับ ขนาดของกุ้ง รายได้ที่ได้รับ กำไร สำคัญเพราะเป็น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

1. ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ที่สามารถส่งผลให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ให้ตรงตามเป้าหมายได้
2. การศึกษาวิจัยนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร การศึกษา
ในครั้งต่อไปควรมีกุ่มประชากรตัวอย่างในระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อได้นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบ และ
เป็นแนวทางในการเลี้ยงกุ้งให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2545). ความลับขององค์การ พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช

เสนาะ ดิยาวี. (2549). หลักการบริหาร

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสรรค์ ประเสริฐศรี การจัดการสมัยใหม่ Modern
management

อำนาจ ชีระวนิช. (2549). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

อาจารย์ ญัฐไพฑูรย์ สุทธิเสริม. หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

สารานุกรมบริตานิกา. Encyclopaedia Britannica เป็นสารานุกรมภาษาอังกฤษ

ตีพิมพ์โดย บริษัท Encyclopaedia Britannica, Inc.

Holt, J.M. (1993). Managemen : Principles and Practice. New Jersey : Prentice Hall.

Stephen Spinelli Jr. (2012). สำนักพิมพ์ McGraw-Hill/Irwin

